



คำกล่าวต้อนรับในงานเสวนา M&A: ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจไทย

โดย ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.30 – 8.45 น.

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ท่านประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่านประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในวันนี้วงการตลาดทุนได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง “การรวบรวมกิจการ วาระแห่งชาติและทางรอดของธุรกิจไทย” ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพของธุรกิจด้วยการรวบรวมกิจการ

การรวบรวมกิจการทำให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น มีการบริหารจัดการทรัพยากร การลงทุน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดลง อันเป็นผลจากการเกิด synergy และ economy of scale ส่งผลให้ศักยภาพในการทำธุรกิจของบริษัทสูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในขณะที่การแข่งขันนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง

บริษัทที่ประสงค์จะรวบรวมกิจการ มีช่องทางในการระดมทุนที่หลากหลาย โดยการออกหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ หรือหากอยากจะรวบรวมธุรกิจโดยทุกฝ่ายยังคงมีส่วนร่วม

ในธุรกิจที่เข้มแข็งก็สามารถใช้การแลกหุ้นกัน และเมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น ผู้ถือหุ้น ก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกัน

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีผู้สนใจจะเข้าไปควบรวม ผู้ที่ถือหุ้นอยู่ก็ไม่ต้องกังวลใจ เพราะมีกฎหมายเรื่องการครอบงำกิจการที่ผู้ถือหุ้นต้องได้รับสิทธิ fair exit และหาก กฎเกณฑ์ใด ยังคงเป็นอุปสรรคหรือไม่สามารถรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ ก.ล.ต. ยินดีเปิดรับฟังทุกความเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัทที่จะได้ประโยชน์จากการควบรวมกิจการ ไม่ใช่แค่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น แต่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กก็สามารถสร้างความแข็งแกร่งด้วยการควบรวมกิจการ ได้เช่นเดียวกัน

ในบรรดาประเทศในภูมิภาค มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นผู้นำในการควบรวมกิจการ ตัวอย่างที่เห็น ได้ชัดเจน ได้แก่ การเข้ามาซื้อหุ้นของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท โทรคมนาคมของไทยหลายแห่ง

การควบรวมกิจการในประเทศไทยมีไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดจากการที่กฎหมาย มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ประมวลแพ่งและพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายควบรวมกิจการขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการนำมาใช้ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุนผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

ก.ล.ต. เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะผลักดันให้กฎหมายและการควบรวมกิจการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ ซึ่งบริษัทที่แข็งแกร่งจะนำมาซึ่งการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม เพราะจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาตินำเงินมาลงทุนเพิ่มขึ้น และยอมลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวด้วยมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดทุนของประเทศมีมูลค่าตามราคาตลาดสูง และเพิ่มสภาพคล่องไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทที่แข็งแกร่งจะนำไปสู่การขยายการลงทุน การจ้างงานเพิ่มขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวมดีขึ้นในท้ายที่สุด

ด้วยประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นพ้องกันว่าจะร่วมมือกันส่งเสริมการควบรวมกิจการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ก.ล.ต. จึงได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการควบรวมกิจการเพื่อพัฒนาธุรกิจและตลาดทุนขึ้นมา โดยได้เชิญผู้บริหารข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ หรือดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน มาร่วมเป็นกรรมการ

คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่

(1) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เสนอแนะและผลักดันมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการควบรวมกิจการ และลดอุปสรรคการควบรวมกิจการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรวบรวมกิจการให้กับภาครัฐกิจและตลาดทุน

คณะกรรมการชุดนี้จะเสนอทางออกในการแก้ไขและลดปัญหา อุปสรรค ในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และภาษี เพื่อให้ปริมาณธุรกรรมการรวบรวมกิจการเพิ่มมากขึ้น การรวบรวมกิจการจะดำเนินได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนในการทำธุรกรรมที่ไม่สูงเกินความจำเป็น และระยะเวลาในการดำเนินการกระชับ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

งานเสวนาในวันนี้ แยกผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้รับทราบถึงแนวนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการรวบรวมกิจการ โดยยกให้การรวบรวมกิจการเป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงมุมมองของภาคเอกชนจากหลายส่วนต่อปัจจัยความสำเร็จนี้ของธุรกิจไทยในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

การเสวนาในวันนี้จึงนับเป็น โอกาสอันดีที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในวงกว้าง เพื่อนำมาขยายผลไปสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติยิ่งขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง

ลำดับถัดไป ขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การรวบรวมกิจการ วาระแห่งชาติและทางรอดของธุรกิจไทย”

ขอบคุณครับ
